

ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
<p>ก. ด้านการเมือง</p> <p>(๑) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจกยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด</p>	<p>- มีชุดความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในรูปแบบหนังสือจัดทำเป็นหลักสูตร และมีการออกแบบสื่อการเรียนการสอน (Tool kit) สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีการนำหลักสูตรดังกล่าวไปเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ในพื้นที่ ผ่านศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จำนวน ๔๙ ศูนย์ เครือข่ายวิทยากรตัวคูณ จำนวน ๕๐๖ คน และเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่ จำนวน ๕,๑๗๗ คน รวมถึงวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำความรู้ไปขยายผลต่อในพื้นที่ให้กับนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๖ จังหวัด อาทิ พิษณุโลก ชุมพร และนครราชสีมา</p>	<p>BR๐๑๐๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p>
	<p>การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๕๑,๑๒๔,๑๒๐ คน โดยมี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำนวน ๑๑๙,๓๑๓ คน</li> <li>- ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำนวน ๑๐๑,๔๐๔ คน</li> <li>- ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง จำนวน ๒,๖๓๔,๖๕๔ คน</li> <li>- ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง จำนวน ๒,๒๘๙,๕๙๑ คน</li> <li>- ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง จำนวน ๗๙,๐๖๖ คน</li> <li>- ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง จำนวน ๗๔,๙๙๖ คน</li> <li>- ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๓๘,๓๔๑,๖๔๔ คน</li> <li>- บัตรเสีย จำนวน ๒,๑๓๗,๗๖๒ บัตร</li> <li>บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน ๖๐๗,๑๓๓ บัตร</li> </ul>	<p>BR๐๑๐๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p>
	<p>การประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๒๕ ครั้ง ผ่านสื่อโทรทัศน์ส่วนกลาง</p>	<p>BR๐๑๐๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p>

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
	และส่วนภูมิภาค ๕ สถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ๗๓ สถานี และช่องทางสื่อออนไลน์	
(๒) ให้การดำเนินการกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	มีแอปพลิเคชัน <b>ฉลาดเลือก (Smart Vote)</b> เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้สมัคร พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	BR๐๑๐๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
(๓) มีกลไกที่กำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศนโยบายที่มีได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน	มีแอปพลิเคชัน <b>Civic Education</b> เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง	BR๐๑๐๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
(๔) มีกลไกที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน	มีแอปพลิเคชัน <b>ตาสับปะรด</b> เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	BR๐๑๐๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
(๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	เยาวชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน ๕๐ จังหวัด ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ โดยมีความรู้ เข้าใจปัญหา และมีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๔๑๐ คน	BR๐๑๐๓ การสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
	มีกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการดำเนินงานในลักษณะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ใน ๘๓๖ ตำบล	BR๐๑๐๓ การสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
<p><b>ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน</b></p> <p>(๑)การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน</p>	<p>ภาครัฐมี e-Service ๓๔๓ บริการ มีแพลตฟอร์มกลางสำหรับประชาชน Citizen Portal ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” แพลตฟอร์มกลางสำหรับภาครัฐกิจผ่าน bizportal.go.th</p>	<p>BR๐๒๐๑</p> <p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล</p>
	<p>มีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้การทำงานและการให้บริการของภาครัฐสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้</p>	<p>BR๐๒๐๑</p> <p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล</p>
	<p>มีแอปพลิเคชันเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการของรัฐ อาทิ แอปพลิเคชัน SmartLands ที่ใช้ในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของกรมที่ดิน และเป็นช่องทางในการติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ของกรมที่ดิน แอปพลิเคชัน e-QLands ที่อำนวยความสะดวกในการยื่นจองคิวฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue อำนวยความสะดวกในการจองคิวอัตโนมัติในการต่อทะเบียนยานพาหนะ และทำใบขับขี่ ของกรมการขนส่งทางบก</p>	<p>BR๐๒๐๑</p> <p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล</p>
	<p>ระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (DOLWMS) ผ่านเว็บไซต์ www.dolwms.dol.go.th อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ออนไลน์ ระบบจะระบุที่แปลงที่ดินบนแผนที่</p>	<p>BR๐๒๐๑</p> <p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล</p>
	<p>มีระบบจองคิวเพื่อขอทำหนังสือเดินทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อำนวยความสะดวกในการจองคิวขอทำหนังสือเดินทาง</p>	<p>BR๐๒๐๑</p> <p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล</p>
		<p>มีระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการที่ไม่เป็นภาระกับส่วนราชการมากเกินไป สนับสนุนระบบ paperless และมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประมวลผลของทุกส่วนราชการในการเป็นระบบ platform เดียวกัน</p>
<p>มีระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and Analytics Platform) ให้สามารถครอบคลุมปัญหาที่กว้างขึ้น เช่น เด็กแรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ</p>		<p>BR๐๒๐๑</p> <p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล</p>

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
	หรือปัญหาความยากจนรายประเดิน ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายโครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้	
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน	<p>มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ และมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ๕ ด้านสำคัญ ได้แก่</p> <p>(๑) ด้านการมีรายได้และจ้างงาน ทำ มีการพัฒนา Job Matching Platform รวบรวมความต้องการแรงงาน โดยนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่งาน</p> <p>(๒) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข พัฒนาด้านแบบระบบออกและอ่านใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เสร็จแล้ว สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน H๔U ได้ และระบบ DGA RC เชื่อมต่อข้อมูลระบบบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด-๑๙ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในต่างจังหวัด</p> <p>(๓) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ บูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรโดยการพัฒนาระบบ Agri-Map ให้ทันสมัย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตและความต้องการของตลาดในพื้นที่ พัฒนาคลัสเตอร์พยากรณ์สารสนเทศการเกษตร โดยพัฒนาสื่อองค์ความรู้ด้านพืชและสัตว์ (NECTEC/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมประมง /กรมปศุสัตว์) จัดทำแอปพลิเคชัน Thai Water Plan เป็นฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนงานในการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>(๔) ด้านการท่องเที่ยว จัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยให้บริการในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application</p> <p>(๕) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัลช่องทางขายสินค้าและจัดส่งสินค้าและยกระดับการบริหารจัดการด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชน และมีการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop</p>	BR๐๒๐๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock	
	Service) ด้วยระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) และระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Business Portal) ซึ่งเชื่อมต่อกับศูนย์ PMOC โดยจัดเตรียมเครื่องมือและออกแบบกระบวนการสำหรับการสำรวจและเชื่อมโยงชุดข้อมูล และ Dashboard ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล		
(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกำลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน	มีการศึกษาเพื่อลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการจัดตั้งส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๘ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	BR๐๒๐๒ จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์	
	มีหลักการและวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ และรูปแบบ Agile Organization รวมทั้งมีการจัดทำต้นแบบวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	BR๐๒๐๒ จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์	
	มีแนวทางหรือหลักการประเมินประสิทธิภาพความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ (Post-Audit) กรณีศึกษาของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	BR๐๒๐๒ จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์	
(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ	มี กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕” หรือ “กฎ Sandbox” ซึ่งเปิดโอกาสให้มีพื้นที่สำหรับทดลอง ทดสอบนวัตกรรมใหม่ๆด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างจากปัจจุบัน ก่อนที่จะนำนวัตกรรมนั้น ๆ ไปใช้จริงในระบบราชการ เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ และเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่งที่ต่างกัน	BR๐๒๐๓ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรม	
	มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยนถ่ายเท กำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
	ปรับหลักการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และหลักการเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่มีความชำนาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)		

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา	มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ โดยจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมคู่มือ และการทบทวนรูปแบบและกระบวนการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	
(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน	มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสโดยปัจจุบันได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง และข้อมูลทะเบียนเรือจากกรมเจ้าท่า	BR๐๒๐๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ่มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
	มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จำนวน ๕,๙๘๗ ราย	BR๐๒๐๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ่มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
ค. ด้านกฎหมาย (๑) มีกลไกให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดำเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	BR๐๓๐๑ มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
	การศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการดำเนินธุรกิจของประชาชน โดยพบว่า มีกระบวนการตามผลการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๙๔ กระบวนการ และจากผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีดังนี้(๑) กระบวนการที่หน่วยงานรับดำเนินการแล้ว จำนวน ๘๘๕ กระบวนการ (๒) กระบวนการที่หน่วยงานแจ้งตอบกลับและอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ จำนวน ๙๐ กระบวนการ และ (๓) กระบวนการที่หน่วยงานไม่มีการแจ้งตอบกลับ จำนวน ๑๑๙ กระบวนการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๔ ของกระบวนการทั้งหมด ๑,๐๙๔ กระบวนการ และคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ อยู่ระหว่างประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์	BR๐๓๐๒ จัดให้มีกลไกทางกฎหมาย เพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
	<p>การจ้างคนต่างด้าวประเภทแรงงานมีทักษะฝีมือและเงื่อนไขการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับธุรกิจและทำงาน</p>	
	<p>พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกฎหมายกลางในการพิจารณาและกำหนดมาตรการสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง และไม่กระทบโดยตรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของประชาชน โดยเป็นมาตรการที่กำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องชำระเงินค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด แต่การปรับเป็นพินัยนั้นไม่ใช่โทษปรับทางอาญา และไม่มี การลงโทษจำคุกหรือกักขังแทนค่าปรับ รวมทั้งไม่มีการลง บันทึกลงในประวัติอาชญากรรมแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่สามารถชำระค่าปรับได้ก็ให้ใช้ “โทษบริการสังคม” แทนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทำความผิดในการที่จะได้รับโทษที่เหมาะสมกับสภาพความผิด และเหมาะสมกับฐานะของตน โดยในอนาคตอาจมีการนำระบบการคิดค่าปรับตามรายได้หรือระบบ day fine มาใช้ เพื่อรองรับการดำเนินการคิดค่าปรับตามกฎหมายข้างต้น</p>	<p>BR๐๓๐๒ จัดให้มีกลไกทางกฎหมาย เพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน</p>
<p>(๒)ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย</p>	<p>มีคณะอนุกรรมการสถานิติศึกษาแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ด้านกฎหมาย เสนอแนะหลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่เป็นมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ (reskill) การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต (upskill) สำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมายทุกสาขา</p>	<p>BR๐๓๐๑ มีกลไกยกเล็กหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน</p>
<p>(๓)พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย</p>	<p>การพัฒนาเว็บไซต์ <a href="https://www.law.go.th/">https://www.law.go.th/</a> หรือ ระบบกลางทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>BR๐๓๐๓ จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย</p>

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย	พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ	BR๐๓๐๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย
ง.ด้านกระบวนการยุติธรรม		
(๑) ให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมถึงลดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม	พระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถ ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ทำให้ได้รับความยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	BR๐๔๐๑ การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
	ค่าดัชนีนิติธรรม ในปัจจัยระบบการพิพากษาคดีอาญามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเวลามีคะแนนในปี ๒๕๖๔ เท่ากับปี ๒๕๖๓ ที่ ๐.๔๓ และค่าดัชนีนิติธรรม ในปัจจัยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และไม่มีการเลือกปฏิบัติ ในปี ๒๕๖๔ ที่มีคะแนน ๐.๕๑ ลดลงเล็กน้อย จากปี ๒๕๖๓ ที่มีคะแนน ๐.๕๓	BR๐๔๐๑ การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
	กองทุนยุติธรรม ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ๒,๒๕๓ ราย (ร้อยละ ๕๓) จากจำนวนผู้ขอรับความช่วยเหลือ ๔,๒๒๓ ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ๒,๒๑๑ ราย (ร้อยละ ๓๙) จากจำนวนผู้ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด ๕,๖๔๒ ราย	BR๐๔๐๑ การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
	จัดให้มีนายความอาสาให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจ จำนวน ๒๐๓ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๐ ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ	BR๐๔๐๓ การจัดหานายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
	จัดระบบให้มีการปล่อยชั่วคราวได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๗๑ แห่งทั่วประเทศ นำอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic Monitoring) แก่ผู้ต้องหา/จำเลยในศาลในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ	BR๐๔๐๔ ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
(๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม กำหนดระยะเวลาในการ	ข้อมูลมาตรการ/ระบบที่เอื้อต่อการป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่จากรายงานสถานการณ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีผลการประเมินในปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ	

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
<p>ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้เกิดข้อขัดแย้ง ความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกำหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก</p>	<p>ละ ๙๒.๘๕ เพิ่มขึ้นมากจากปี ๒๕๖๒ ที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ร้อยละ ๔๐.๓๔</p> <p>สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ เรื่อง การบันทึกภาพและเสียงการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียง ในการตรวจค้น จับกุม และการสอบสวนคดีอาญา และที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ประกอบด้วย หมวกนิรภัยติดกล้องประจำรถจักรยานยนต์งานสายตรวจ ๖๐,๐๖๐ ชุด กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดติดบนตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจและงานจราจร ๑๒๐,๕๙๗ ชุด กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนสถานีตำรวจ ๑,๔๘๒ ชุด (ไม่สามารถบันทึกเสียงได้) และกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวชนิดบันทึกภาพและเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานสอบสวน ๒,๙๘๐ ชุด เพื่อสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลย และเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุม</p>	<p>BR๐๔๐๕</p> <p>การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน</p>
<p>(ม) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอำนวยความสะดวก ยุติธรรมแก่ประชาชน โดยสะดวกและรวดเร็ว</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๗๗/๒๕๖๔ เรื่อง การรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจการสอบสวน ซึ่งจากสรุปสถิติฐานความผิดคดีอาญา ในปี ๒๕๖๔ มีจำนวนคดีที่รับคำร้องทุกข์ จำนวน ๖๓๗,๗๘๐ คดี โดยสามารถจับกุมได้ ๖๐๒,๙๑๐ คดี (คิดเป็นร้อยละ ๙๕) รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์ คำสั่งดังกล่าวผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว</li> <li>• จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ให้บริการประชาชนด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ เช่น ปรัชญากฎหมาย ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล คำแนะนำ ขอรับเงินช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม ขอรับเงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ขอรับการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ขอไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ขอรับการตรวจพิสูจน์ DNA และแจ้งความคดีพิเศษ เป็นต้น ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ moj.go.th และแอปพลิเคชัน Justice Care</li> <li>• จัดให้มีหน่วยความอาสาให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจ จำนวน ๒๐๓ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๐ ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ</li> </ul>	<p>BR๐๔๐๒</p> <p>การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่</p>
<p>(๔) ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม และ</p>	<p>พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพได้โดยอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ</p>	

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
<p>แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน</p>	<p>และมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน</p>	
<p><b>จ. ด้านการศึกษา</b> (๑) ให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อัตราการเข้าเรียนสุทธิต่อระดับก่อนประถมศึกษา อายุ ๓-๕ ปี ไม่รวมเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) อยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๑๕</li> <li>• มีศูนย์การเรียนรู้ สถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนทั่วประเทศ รวมจำนวน ๑๙,๕๒๔ ศูนย์</li> </ul>	<p>BR๑๒๐๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย</p>
<p>(๒) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้</p>	<p>มีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู</p>	<p>BR๑๒๐๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย</p>
<p>(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้เต็มผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู</p>	<p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และมีร่างกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ</p>	<p>BR๑๒๐๓ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน BR๑๒๐๓ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน</p>

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
	มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร และมีกรอบสมรรถนะ มาตรฐานและตัวชี้วัดของอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู และรูปแบบการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครู และมีมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	BR๑๒๐๓ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
(๔) การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่	มีร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... ร่างคู่มือการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... สำหรับช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) ร่างสาระการเรียนรู้ ๗ สาระ ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) แผนการดำเนินงานโครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning สำหรับครูสอนสุขศึกษา พลศึกษา เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้ที่จะดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตวิญญาณ โดยจะมีการทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในช่วง พฤษภาคม ๒๕๖๕	BR๑๒๐๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
	มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน ๕๔๑ สถานศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒	BR๑๒๐๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ที่มีการพัฒนาความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)</li> <li>• มีแผนบูรณาการการศึกษาการวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา</li> <li>• มีสถานประกอบการที่มีคุณภาพร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖๕,๘๓๔ แห่ง เพิ่มขึ้น จำนวน ๙,๘๙๐ แห่ง จาก ๕๕,๙๔๔ แห่ง ในปี ๒๕๖๓ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕</li> </ul>	BR๑๒๐๔ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
	มีระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit bank System : NCBS) เพื่อสะสมหน่วยกิตและกลไกในการเทียบโอนความรู้หรือสมรรถนะ ที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์บุคคล ซึ่งการเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ในคลัง	BR๑๒๐๕ การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
	หน่วยกิตแห่งชาติ จะเชื่อมโยงกับคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาได้	ประเทศไทยออกจากกักबंधกรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
<b>ฉ. ด้านเศรษฐกิจ</b> (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี	<b>มีการทบทวนข้อบ่งชี้ธุรกิจประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC) รวมถึงการเร่งเจรจา ภายใต้กรอบ FTA อาเซียน-แคนาดา</b> <b>มีการดำเนินการยกเว้นพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ. .... หรือ พ.ร.บ. FTA เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือกองทุน FTA เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ทั้งภาคการผลิตสินค้าเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ</b> <b>มีการพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ดำเนินการพัฒนาเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ</b> <b>มีการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป การขยายการทำความตกลง FTA กับประเทศอื่น ๆ และการเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document</b>	BR๐๕๐๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) BR๐๕๐๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) BR๐๕๐๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR๐๕๐๔ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center)
(๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	<b>ส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SME CONNEXT</b> <b>พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ผู้ใช้งานกว่า ๘๒๑,๗๕๐ ครั้ง ทำให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๔.๗๖</b>	BR๐๕๐๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) BR๐๕๐๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR๐๕๐๕ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
	พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นซึ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางได้ ส่งเสริมให้ธุรกิจ Start up ขอรับทุนเพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภาคเอกชนหลายแห่งได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	BR๐๕๐๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทำและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล	ประชาชนสามารถใช้ระบบการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (e-Filing) เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษี รวมทั้งภาครัฐมีระบบ VES (Vat for Electronic Service) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีทำให้เพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐ มีการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	BR๐๕๐๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
(๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทำงานและการประกอบอาชีพของประชาชน	มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้การดำเนินกิจการเกิดการขยายตัวมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ถ่ายทอดหลักสูตรฐานสมรรถนะในยุคความปรกติใหม่ (New normal) ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์จำหน่ายสินค้าได้เองผ่านระบบ DGT Farm อดท. ดอทคอม Co-op click และตลาดเกษตรออนไลน์	BR๐๕๐๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR๐๕๐๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR๐๕๐๕ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ช. ด้านอื่น ๆ (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยคำนึงถึงความต้องการใช้น้ำในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ	ความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค มีดัชนีความมั่นคงด้านน้ำอยู่ระดับที่ ๓ จากสูงสุดที่ระดับที่ ๕ มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นกลไกภาครัฐในการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดอย่างเป็นระบบ	BR๐๖๐๓ การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน BR๐๖๐๓ การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
(๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ	มีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว ๑,๔๕๒ พื้นที่ใน ๗๐ จังหวัด รวมเนื้อที่ ๕,๗๕๗,๖๘๒ ไร่ ครอบคลุมประชาชน ๖๙,๓๖๘ ราย	BR๐๙๐๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
	มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน	BR๐๙๐๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน
	มีการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส	BR๐๖๐๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย
(๓) จัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ	มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการรองรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	BR๐๖๐๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ มาบตาพุด
	กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการ นโยบายในการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม	BR๐๖๐๔ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ มาบตาพุด
(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน	ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ พบว่า ปี ๒๕๖๓ มีค่าอยู่ที่ ๐.๖๐๗๘ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒	BR๐๗๐๔ การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ และ กองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทัวถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
	มีการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทองให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทุกพื้นที่ โดยครอบคลุมสิทธิการรักษา จำนวน ๔๗,๖๕๐,๙๕๒ คน ต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑	BR๐๗๐๔ การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ และ กองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทัวถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง
	มีคลินิกหมอครอบครัว หรือ PCC : Primary Care Cluster เป็นระบบบริการที่มีทีมหมอครอบครัว ดูแลประชาชนจำนวน ๑๐,๐๐๐ คนต่อทีม มีบทบาทในการให้บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี	BR๐๗๐๓ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
	มีโทรเวชกรรม หรือ Telemedicine ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time สามารถสนทนาแบบมองเห็นหน้าได้ทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ สะดวกสบาย ประหยัดเวลา และได้รับบริการเหมือนกับการมารับบริการที่โรงพยาบาล	BR๐๗๐๓ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
(๕)ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม	ดัชนีระบบสุขภาพ (Health Care Index) พิจารณาจากระบบสุขภาพดี พบว่า ปี ๒๕๖๔ ประเทศไทย อยู่อันดับที่ ๑๓ จาก ๘๙ ประเทศทั่วโลก มีคะแนน ๕๙.๕๒ คะแนน	BR๐๗๐๓ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
	มีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ลดลง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความมั่นคงด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศ	BR๐๗๐๓ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
	หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยปฐมภูมิ ณ ปี ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๖๐ แห่ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการปฐมภูมิที่ครอบคลุมมากขึ้น	BR๐๗๐๓ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม
	มีการเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ๓,๒๖๔ แห่ง บุคลากรรวม ๒๑,๘๒๙ คน จากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)	BR๐๗๐๕ การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น
	คนไทยทุกครอบครัว ใน ๑๒ เขตสุขภาพ มีหมอประจำตัว ๓ คน และ อสม./หมอประจำบ้าน ๑ คน ดูแลประชากรในหลังคาเรือนครอบคลุม ร้อยละ ๗๙ จากประชากรเป้าหมาย	BR๐๗๐๓ การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการ

เป้าหมายตามมาตรา ๒๕๘	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ	ดำเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock
		บริบาล การรักษาพยาบาลที่ บ้าน/ชุมชน และการดูแล สุขภาพตนเองในระบบ สุขภาพปฐมภูมิเชิง นวัตกรรม